



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่ 20 หค
วันที่ 15 มี.ค. 2559
เวลา 11.00 น.
กม 6

420

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามผลการปฏิบัติงาน โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ว ๗๑๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอสั่งการที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ จังหวัดระนอง

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทีนิตี้ ระนอง จังหวัดระนอง นั้น กองแผนงาน ได้สรุปข้อสั่งการจากที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดงานวันแพะแห่งชาติครั้งต่อไป ควรกำหนดการประกวดอาหารที่ทำจากเนื้อแพะในรูปแบบอื่นให้มีความหลากหลาย ไม่ควรจำกัดเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างเดียว เพื่อเปิดตลาดแพะให้กว้างขึ้น - การประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ครั้งต่อไป ให้ ปศข. ที่ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมสัมมนาฯ นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมในพื้นที่ด้วย (ถ้ามี) - เรื่องภัยแล้ง ให้ สพพ. สอส. และ กสส. (ศวป.) ร่วมมือกันในการวางแผนรองรับภัยแล้งและเตรียมเสบียงสัตว์ - มอบหมาย รอธ.สรวิศ ธานีโต ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบภัยแล้งของจังหวัดที่ทำ e-bidding ครั้งที่ ๑ ไม่เรียบร้อย ได้แก่ จังหวัดนครปฐม อุตรดิตถ์ สุโขทัย และฉะเชิงเทรา โดยตรวจสอบสาเหตุและขั้นตอนที่ทำให้ล่าช้าพร้อมหลักฐานและรายงานให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.ฉะเชิงเทรา มอบหมาย ปศข. ๒ ตรวจสอบ และนำมารายงานด้วย - ให้ กสส. ปรับแก้ไขโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู้ภัยแล้ง โดยการเขียนโครงการต้องระมัดระวังไม่ควรซ้ำกับเรื่องเดิม และให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราคากลาง - ให้ สทป. ปรับแก้ไขโครงการเพิ่มผลผลิตโคนม โคนเนื้อด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งแยกเพศ (Sexing frozen semen) โดยวิธีการจะให้เกษตรกรที่ได้น้ำเชื้อจ่ายค่าน้ำเชื้อ ๒๐๐ บาทต่อไต่ส และให้สหกรณ์เป็นผู้เบิกจ่าย - โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนม) ระยะที่ ๒ ให้ ปศข. ทุกเขตเรียกประชุมจังหวัดในพื้นที่ เตรียมหาสหกรณ์ที่มีความพร้อม 	<p>กสส.</p> <p>ปศุสัตว์เขตที่ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมสัมมนาฯ</p> <p>สปพ. สอส. กสส.</p> <p>รอธ.สรวิศ ธานีโต และปศุสัตว์เขต ๒</p> <p>กสส.</p> <p>สทป.</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๑-๙</p> <p>กสส.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>ดังนี้ ๑) สหกรณ์ที่มีปริมาณน้ำนมมากกว่า ๑๐ ตัน/วัน ขึ้นไป ๒) สหกรณ์ที่มีผลประกอบการที่ดี โดยตรวจสอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ชกส. ๓) สหกรณ์ที่มีแผนการปรับโครงสร้างของสหกรณ์ เน้นเรื่องอาหารหยาดต้องมีคุณภาพ ๔) มีระบบการขนส่งนม ๕) มี Cooling Tank โดยในการประชุมสัมมนาผู้บริหารครั้งต่อไป ให้ ปศข.นำข้อมูลเรื่องนี้มา รายงานว่าสหกรณ์ใดมีศักยภาพ โดยให้ กสส. จัดทำ Spec ส่งให้เขต</p>	
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามงานที่ได้สั่งการไปในการประชุมสัมมนาครั้งที่ผ่านมาให้นำมารายงานในวาระสืบเนื่องด้วยว่าดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร เช่น เรื่องน้ำรั่วซึมภายในห้องสมุดกรมปศุสัตว์ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินของศูนย์สถานีต่างๆ ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องว่ามีการดำเนินการจริงหรือไม่ ต้องกำหนดตัวเลขให้ชัดเจนว่า แต่ละหน่วยงานควรมีแผนที่จะปรับปรุงดิน ในหนึ่งปีให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ - การติดตั้ง Solar Roof รุมว.กษ. แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเป็นนโยบายรัฐบาลให้ กผง. ประสานแนวทางการดำเนินการกับ สศก. ว่าหน่วยงานสามารถนำเงินเหลือจ่ายมาปรับใช้ดำเนินการในเรื่องนี้ได้หรือไม่ - การแก้ไขรายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ให้แจ้ง กผง. 	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระสืบเนื่อง</p> <p>กผง.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ สสช. วางแผนการดำเนินงานของ ศวพ.สงขลา ที่จะตรวจอะไร และควรจะมี Facility อะไร ในการเป็น Sub Station ของ ศวพ.นครศรีธรรมราช 	<p>สสช.</p>
<p>๓.๒ ความก้าวหน้าในการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ในพื้นที่เขต ๒, ๘, ๙)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ สกม. รายงานเรื่องกฎหมายและระเบียบโดยจัดทำเป็นตารางเสนอในการประชุมสัมมนาครั้งต่อไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจง่ายและรับทราบทั่วกัน - ให้ สกม. นำร่างระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้าเขต ๘ และเขต ๙ ลงเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ได้ทราบและเสนอความคิดเห็น 	<p>สกม.</p> <p>สกม.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>- ให้ กสก. และ สกม. เร่งสอบสวนคดีเจ้าหน้าที่ละเลยการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือละเลยการควบคุมโรค โดยให้มีการติดตามทุกสัปดาห์ หากล่าช้าจะดำเนินการโยกย้ายตำแหน่ง และให้ฝ่ายเลขาฯ ของอธิบดี ติดตามผลเสนออธิบดีทราบทุกเช้าวันจันทร์</p> <p>- การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายและติดตามผลงานต่างๆ ต่อไปจะผูกพันกับการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ หากหน่วยงานใดมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จะไม่อนุมัติให้เดินทางไป โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ของอธิบดี ตรวจสอบเรื่องนอกจากเสนอผ่าน กรป. แล้ว ให้ผ่าน กผง. ด้วย</p>	<p>กสก. สกม. ฝ่ายเลขาฯ อธิบดี</p> <p>ฝ่ายเลขาฯ อธิบดี</p>
<p>๓.๓ ความก้าวหน้าในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ในระดับพื้นที่</p>	<p>- ให้ สคบ. จัดซื้อยากำพร้า (ยารักษาโรคนั้นๆ โดยเฉพาะ) เก็บไว้ หากหน่วยงานใดต้องการใช้ให้เบิกโดยตรงที่ สคบ. กรณีการจ่ายยาให้จังหวัด ขอให้ดำเนินการผ่านเขต</p> <p>- กรณี สำนัก/กอง โอนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้ กค. กำหนดระยะเวลาการโอน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการโอนครั้งสุดท้ายต้องอยู่ในกรอบเวลาของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีตกลงราคา ไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ e-bidding ต้องโอนล่วงหน้า ๓๐ - ๓๕ วัน เป็นต้น ถ้าหน่วยงานภูมิภาคดำเนินการตามระเบียบไม่ทัน ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่โอนงบประมาณ</p>	<p>สคบ.</p> <p>กค.</p>
<p>๓.๔ ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการเครื่องจักรกล Motor pool</p>	<p>- ให้ปศุสัตว์เขต และสำนัก/กอง จัดทำแผนร่วมกันในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งหาแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และบริหารบุคลากรให้สัมพันธ์กัน (ลดการใช้แรงงานคน) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมให้บ่อยขึ้น</p>	<p>ปศุสัตว์เขต ๒, ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๓.๕ มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในกรมปศุสัตว์</p>	<p>- ให้ สลก. จัดหาที่ใส่บัตรข้าราชการให้เจ้าหน้าที่ของกรมสำหรับผ่านเข้า - ออก</p> <p>- ให้ สลก. จัดหาระบบตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการภายในกรม โดยประสาน ศทส. สร้างระบบใหม่ เช่น การใช้ Code การส่ง SMS การส่ง e-mail การใช้ระบบควบคุมประตูเข้า - ออกอาคาร และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำรถยนต์เข้ามาจอดในกรมทั้งของเจ้าหน้าที่และเอกชน โดยค่าใช้จ่ายให้เสนอกรมฯ พิจารณา เพื่อจัดหางบประมาณต่อไป</p> <p>- ให้ทุกหน่วยงาน ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและระมัดระวังดูแลความปลอดภัยภายในหน่วยงาน โดยให้ ปศข. แจ้งจังหวัดในพื้นที่ และ สลก. แจ้งกำชับจังหวัดอีกทางหนึ่ง หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหน่วยงานต้องรับผิดชอบ ในส่วนกลาง ให้ สลก. รับผิดชอบร่วมกับ สำนัก/กอง ต่างๆ</p>	<p>สลก.</p> <p>สลก.</p> <p>ทุกหน่วยงาน ปศุสัตว์เขต สลก.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ สลก. ดำเนินการติดตั้งจอมอนิเตอร์ที่ป้อมยามเพิ่มเติมอีก ๑ ชุด และย้าย Server มาอยู่ที่สำนักงานของ สลก. โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ไว้ใจได้ดูแล - ให้ ศทส. ประชุมหารือเรื่องห้องตั้งเครือข่ายกลางของหน่วยงานในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี โดยค่าสาธารณูปโภค ทุกหน่วยงานต้องหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน 	<p>สลก.</p> <p>ศทส.</p>
<p>๓.๖ ความก้าวหน้าในการจัดทำกองทุนยาสัตว์ประจำหมู่บ้าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ กสส. ดำเนินการโดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และหารูปแบบการดำเนินงานที่ยั่งยืน และให้นำมารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านผลิต - ให้ ปศข. ๔ ติดตามข้อมูลเงินกองทุนยาของ ศวพ.ขอนแก่น โดยปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไรที่จะนำเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์และโปร่งใส โดยทำในรูปแบบของคณะกรรมการ 	<p>กสส.</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๔</p>
<p>๓.๗ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสินค้าปศุสัตว์และด้านสุขภาพ</p>	<p>๓.๗.๑ ปัญหาพบการปนเปื้อน Ruminant DNA สารกลุ่ม Melamine หรือเชื้อในวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีพบการปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้ห้ามการนำเข้าจากบริษัทนั้น <p>๓.๗.๒ ความคืบหน้า NSW ในส่วนของ อยส</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ อยส. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หากไม่สามารถกักหนัผู้กักกันได้ให้ชี้แจงเหตุผลโดยต้องอธิบายให้กระทรวงและรัฐบาลยอมรับได้ มิเช่นนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน <p>๓.๗.๓ การลักลอบการนำเข้าเนื้อสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สพส. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนายสัตวแพทย์ ที่ย้ายจากกลุ่มสุขภาพสัตว์ ไปกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในแต่ละจังหวัด ให้เป็นผู้รับรองมาตรฐานฟาร์มด้วย <p>๓.๗.๔ การปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สพส. ร่างแผนการตรวจและการเก็บตัวอย่างว่าควรเก็บเท่าใด - กรณีตรวจพบฟาร์มที่มีสารปนเปื้อน ให้ อยส. แจ้งเตือนสำหรับรายที่แจ้งเตือนแล้วไม่คืบหน้า ให้รายงานกรมฯ - ให้ สกม. ช่วยตรวจสอบและแจ้งโรงงานอุตสาหกรรมทราบกรณีพบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรม - ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ๑๒๗ สรุปรายชื่อฟาร์ม GAP ที่ถูกถอดถอนและแจ้ง Modern Trade ทราบด้วย 	<p>อยส.</p> <p>อยส.</p> <p>สปส.</p> <p>สปส.</p> <p>อยส.</p> <p>สกม.</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการ ๑๒๗</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>- ให้ กสก. จัดซื้อหมึกที่ลบไม่ออกสำหรับตีตราประทับของกรมในกรณีต้องอายัดหรือห้ามจำหน่ายสัตว์ที่พบสารเร่งเนื้อแดง</p> <p>๓.๗.๕ ปัญหาโรงฆ่าสัตว์เถื่อน</p> <p>- กรณีที่ส่วนกลาง ตรวจพบโรงฆ่าสัตว์เถื่อนในพื้นที่ที่จังหวัดรายงานว่ามีโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ให้ ปศจ. รับผิดชอบ เพราะถือว่าเป็นความบกพร่อง</p> <p>- ให้ สกม. เร่งออกกฎหมายรอง ในการบังคับใช้กฎหมายด้านโรงฆ่าสัตว์</p> <p>๓.๗.๗ ตัวชี้วัดการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- ให้ ปศข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ กรณีที่จับกุมผู้กระทำความผิด เมื่อดำเนินคดีฟ้องศาลแล้วครั้งหนึ่ง ต่อมารายเดิมกระทำความผิดต้องฟ้องศาลอีกครั้ง ให้ระบุในคำฟ้องด้วยว่า เคยมีการฟ้องศาลไปแล้ว คราวนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒</p> <p>๓.๗.๘ การวิเคราะห์สถานการณ์โรคระบาดสัตว์</p> <p>- ให้ สคบ. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น เพื่อให้เขตนำไปแจ้งกับท้องถิ่น</p> <p>- ให้ สคบ. เตรียมเวชภัณฑ์ Could to sleep สำหรับจุดอันตรายไว้ด้วย</p> <p>๓.๗.๑๑ สถานการณ์โรคสัตว์ที่สำคัญในต่างประเทศ</p> <p>- ให้ สคบ. กำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่นำสัตว์มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรคซิกา รวมทั้งหาข้อมูลกรณีที่ยุงเป็นพาหะโรคซิกา ถ้าไปกัดโคจะเป็นโรคหรือไม่</p> <p>๓.๗.๑๒ การควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้าพื้นที่เขต ๒</p> <p>- ให้ สพส. ตรวจสอบการนำสัตว์จากนอกฟาร์ม FMD Free Zone เข้ามาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ GMP หากตรวจพบให้ดำเนินการยกเลิก GMP โรงฆ่าสัตว์นั้น โดยให้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านมาตรฐานด้วย</p> <p>๓.๗.๑๔ การดำเนินงานมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ กรณีร้องเรียนผลกระทบปัญหากลิ่นเหม็น และแมลงวัน จากฟาร์มเลี้ยงไก่ ปากช่อง ๓ จ.นครราชสีมา</p> <p>- ให้ ปศข.๓ ติดตามเรื่องร้องเรียน โดยให้สำรวจตรวจสอบฟาร์มทั้งในช่วงที่ไม่มีไก่ ว่ามีแมลงวันหรือปัญหาอะไร และถ้ามีไก่เข้าฟาร์มมาแล้ว ก็ให้ไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง</p> <p>๓.๗.๑๙ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม</p> <p>- ให้ กสส. จัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ ๑๘ อัตรา จากโครงการนมโรงเรียน ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๘ เขตละ ๒ คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ คน/นวก.สัตว์บาล ๑ คน)</p>	<p>กสก.</p> <p>สพส. ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด</p> <p>สกม.</p> <p>ปศุสัตว์เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สคบ.</p> <p>สคบ.</p> <p>สคบ.</p> <p>สคบ.</p> <p>สพส.</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๓</p> <p>กสส. และ กกจ.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>สำหรับเขต ๑ โอน นวก.สัตวบาล เพิ่มอีก ๑ คน ตามภารกิจงานที่มากขึ้น และให้นำวิเคราะห์นโยบายและแผน ไปปฏิบัติงานที่งานช่วยนักบริหาร อาคารอำนวยการ ๑ คน โดยให้สังกัด กสส.</p> <p>๓.๗.๒๓ ความคืบหน้าการหารือเรื่อง Zoning/Regionalization ในกรณีเกิดโรคไข้หวัดกับ EU</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ กรป. สคบ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการเจรจากับทูตเกษตร EU ไว้หลายระดับ ว่าวิธีไหนที่เราต้องการ และวิธีไหนที่ยอมได้ในเรื่อง Zoning โรคสัตว์ <p>๓.๗.๒๗ การเปิดตลาดส่งออกกุ้งไปยังประเทศจีน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สคบ. เตรียมข้อมูลเรื่องการส่งขาไก่ไปจีน เพื่อเจรจาท่อรองกับเรื่องกุ้ง <p>๓.๗.๒๘ ความคืบหน้า Health Certificate ไก่สดและไก่สุกที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น ภายหลังการหารือของอธิบดีกรมปศุสัตว์กับ MAFF</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สคบ. เตรียมข้อมูลเจรจาเรื่องหมูคุโรบุตะ เพื่อต่อรองกับญี่ปุ่น ที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยไว้ด้วย 	<p>กรป. สคบ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สคบ.</p> <p>สคบ.</p>
<p>๓.๘ ติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ กสส. โอนเป้าหมายจัดหากระบือในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จำนวน ๗๕ ตัว ของเขต ๕ ไปให้เขต ๑ และกรณีที่มีการเปลี่ยนจังหวัดรับผิดชอบ ให้ดำเนินการแจ้ง กค. ทราบ เพื่อโอนเงิน หากจังหวัดใดมีเงินเหลือต้องเสนอผู้ว่าฯ เพื่อโอนเงินกลับส่วนกลางด้วย - ให้ กพก. ติดตามโครชิพกระบือของโครงการธนาคารโค – กระบือทุกตัว โดยเฉพาะกระบือเทศเมีย - ให้ กสก. ติดตามการติดตามโครชิพกระบือของแต่ละจังหวัด และรายงานตัวเลขในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพสัตว์ - มอบ รอท.ไฟโรจน์ เสงแสงชัย กำกับดูแลและผลักดัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กสส. สอส. สพพ. และ สพส.) ในเรื่องการขับเคลื่อนด้านอินทรีย์ ในรูปแบบคณะกรรมการโดยกำหนดลำดับขั้นตอนและพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน - ให้ ปศข. กำชับจังหวัดในพื้นที่ที่มีโครงการกระบือ ติดตามดูแลเกษตรกรให้รักษาแปลงหญ้าอย่าปล่อยกระบือเข้าไปแทะเล็ม - ให้ ปศข. เร่งรัดติดตามจังหวัดในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ประจำกลุ่มกระบือ โดยเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดในกลุ่ม เพื่อจะจัดส่งเงินค่าตอบแทนให้ต่อไป 	<p>กสส. ปศุสัตว์เขต ๑ กค.</p> <p>กพก.</p> <p>กสก.</p> <p>รอท.ไฟโรจน์ เสงแสงชัย กสส. สอส. สพพ. และ สพส.</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๑ – ๙</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๑, ๓, ๔, ๕ และ ๖</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ การดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙</p>	<p>๑. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ตรวจสอบและรวบรวมตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอที่ว่างของจังหวัดต่างๆ - ให้ กกจ. สรุปรายละเอียดเรื่องการแต่งตั้งปศุสัตว์อำเภอว่าอยู่ขั้นตอนไหน รวมทั้งแนวทางการดำเนินการ เพื่ออธิบดีจะได้ติดตามได้ถูกต้อง <p>๒. ด้านงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ กผง. และ สลก. คิดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้อำเภอ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ ติดตาม ควรมีแผนในการจัดสรร โดยจัดสรรงบประมาณตามปริมาณงานที่แต่ละอำเภอได้รับ <p>๓. ด้านการบริหารงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โฆษกกรม หาวิธีสื่อกับสังคมเรื่องผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยวันที่ประชุมกับ สตง. ควรมีคลิปวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานของกรมด้วย - ให้ สกม. ตรวจสอบกฎหมายรองที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ว่าสามารถปิดช่องโหว่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ โดยให้ สคบ. ตรวจสอบเรื่องที่ สตง. ทักท้วง - ให้ สพส. ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม GAP โดยเฉพาะมาตรฐานฟาร์มโคนม ให้ดูคุณภาพน้ำนมด้วยสำหรับการ Outsource ต่อไปเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนฟาร์มที่ยังไม่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ให้ประสานจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำ - ให้ สทป. ติดตามเรื่องการจัดหาพ่อพันธุ์สุกรให้ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ สุกร 	<p>ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙</p> <p>กกจ.</p> <p>กผง. สลก.</p> <p>โฆษกกรมปศุสัตว์ สลก. และ สคบ.</p> <p>สกม. สคบ.</p> <p>สปส.</p> <p>สทป.</p>
<p>๔.๒ การดำเนินงานด้านอนุนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์/แพะเนื้อแดงสุราษฎร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ กสส. บูรณาการกับ สทป. ในการนำเสนอหรือจำหน่ายพ่อพันธุ์แพะเนื้อแดงสุราษฎร์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้ใช้ประโยชน์ในราคาที่ไม่สูงมาก ฝูงละ ๑ ตัว หรือจำหน่ายเป็นกิโลกรัม โดยไม่ต้องมีค่าพันธุ์ 	<p>กสส.</p>
<p>๔.๓ กฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่อนทางวิทยาศาสตร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ สกม. ทำหนังสือเสนอ อปส. ลงนาม มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่อนทางวิทยาศาสตร์ ส่ง สวช. ตามเวลาที่กำหนด 	<p>สกม.</p>
<p>๔.๔ การปรับลดจำนวนเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อยในสังกัดกรมปศุสัตว์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบในหลักการให้ ศทส. ไปหารือในรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติกับสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปิดเว็บไซต์ หน่วยงานที่ไม่จำเป็น โดยดูผลกระทบให้รอบด้าน กำหนดระยะเวลาในการปิดภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 	<p>ศทส.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>การวิเคราะห์ คุณภาพน้ำนมดิบ (สืบเนื่องจากวาระ ๓.๗ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย ด้านมาตรฐานฯ)</p>	<p>- ให้ ปศข. ทำความเข้าใจเรื่องการตรวจนับนมกล่องตามมติ ของ Milk Board โดยนับจำนวนนมที่บรรจุกล่องในสถานที่ ตรวจ พร้อมเก็บหลักฐานต่างๆ กรณีสถานที่ใดมีนมกล่องไม่ ครบให้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย โดย รมว.กษ. กำหนดให้กรมปศุสัตว์ นับนมกล่องในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙ และดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน ๒ วัน</p> <p>- ให้ ปศข. ประสานคุณคณินิจ ก่อธรรมฤทธิ์ เรื่องแบบฟอร์ม การรายงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน</p>	<p>ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙</p>
<p>รูปแบบการดำเนินงาน โครงการปรับ โครงสร้างสินค้าเกษตร (โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ผลผลิตน้ำนม ระยะที่ ๒) (สืบเนื่องจากวาระ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ)</p>	<p>- ให้คุณวิภาวรรณ ทาร็อกกับ ผอ.กสส. เรื่องแหล่งเงินในการ ดำเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร (โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนม ระยะที่ ๒) กรณีกู้เงินกับ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีโอกาสสำเร็จหรือไม่ โดยการขอ กู้ต้องอยู่ภายในกรอบวงเงินที่ชัดเจน ๔ ด้าน และให้มี คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบประเมิน</p>	<p>คุณวิภาวรรณ (กสส.)</p>
<p>มาตรการฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า (สืบเนื่องจากวาระ ๓.๗ ติดตามผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย ด้านมาตรฐานฯ)</p>	<p>- ให้ สคบ. ประสานกับ สกม. เร่งดำเนินการเรื่องการประกาศ ให้แมวเป็นสัตว์ใน พ.ร.บ. ป้องกันการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- ให้ ปศข. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับโค ให้มีการป้องกันโรค โดยการใส่แว่นตา เพื่อป้องกันเชื้อเข้าตา อาจทำให้ตาบอด และเป็นบ้าได้ และให้ฉีดวัคซีน Rabies ด้วย</p>	<p>สคบ. สกม.</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙</p>
<p>๕.๒ ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)</p>	<p>- ให้ กผง. สรุปข้อมูลให้ ปศข. ทุกเขตทราบด้วยว่าจังหวัดใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ ไม่มีผลงานในเรื่องใดบ้าง</p> <p>- ให้ ปศข. ติดตามจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานผล การปฏิบัติงาน และชี้แจงกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบจากระบบบริหารการ ปฏิบัติงาน (e-Operation)</p>	<p>กผง.</p> <p>ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙</p>
<p>๕.๓ ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- ให้ กสส. ติดตามเร่งรัดงบภัยแล้งที่ยังไม่ได้ก่องหนในระบบ ๑๔ จังหวัด</p> <p>- มอบหมาย รอท.สรวิศ ธานีโต ตรวจสอบงบภัยแล้งของ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ที่ทำ e-bidding รอบแรกไม่เรียบร้อย ซึ่งมีปัญหาเนื่องจาก รมว.กษ. ทวงถาม ให้ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ล่าช้า โดยให้ สำเนาเอกสารมาอธิบายในแต่ละขั้นตอนให้ รมว.กษ. เข้าใจ</p>	<p>กสส.</p> <p>โรท.สรวิศ ธานีโต</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none">- ให้ ปศข. ติดตามเร่งรัดเงินเหลือจ่ายที่กรมอนุมัติ ๒๒ รายการ ต้องดำเนินการก่องหนผู้กักกันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙- ให้ ปศข. ทราบและถือปฏิบัติ กรณีค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ในแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้หมดก่อนที่จะนำเงินในแผนอื่นมาปรับใช้ และห้ามเปลี่ยนแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไปใช้ในเรื่องอื่น เพราะสำนักงบประมาณติดตามตรวจสอบ	ปศุสัตว์เขตที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙
๕.๕ คดีปกครอง : บริษัท ชันพืด จำกัด ผู้ฟ้องคดี	- ให้ สกม. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริง เพื่อแก้ต่างคดี	สกม.
๕.๖ การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุทกภัยของกรมปศุสัตว์	- ให้ สลก. กำหนดแผนการซ้อมหนีไฟ และแจ้งวันและเวลาให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า ก่อนจะดำเนินการฝึกซ้อมจริง และให้จัดทำป้ายหนีไฟไว้ด้วย และให้พิจารณาว่าตึกไหนที่มีทางหลักทางเดียว ควรจะสร้างบันไดหนีไฟไว้ด้วย และจัดซื้อถังดับเพลิงเพิ่มเติมให้เพียงพอ	สลก.
๕.๘ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus)	- ให้ทุกหน่วยงาน Update Application ของกรมให้มีความทันสมัย ควรเป็นเรื่องที่เกษตรกรสนใจ เน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร พื้นที่เสี่ยงเกิดโรค หรือการระงับภัยต่างๆ และข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ	ทุกหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นนท
๑๔ มี.ค. ๕๙

วิวัฒน์
๑๔ มี.ค. ๕๙


(นายเชวฤทธิ์ ชูญมาทิต)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
14 มี.ค. 59

ทราบดำเนินการ



(นายอุยर्थ หรินทรานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

17 มี.ค. 2559